

TỈNH ỦY NAM ĐỊNH
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 596-CV/BTGTU

V/v đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng
Cuộc thi “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nam Định, ngày 08 tháng 02 năm 2023

- Kính gửi:* - Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, ĐU trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh,
- Thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 05/12/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 05/12/2022 về tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” và đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổng hợp, xây dựng hệ thống tư liệu liên quan đến Cuộc thi, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban. Ban hành công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng; đồng thời hướng dẫn cách khai thác, sử dụng tư liệu để triển khai hiệu quả Cuộc thi.

Thực hiện kế hoạch của tỉnh và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, qua theo dõi ở một số đơn vị, việc tuyên truyền, triển khai và hưởng ứng cuộc thi chưa được tiến hành sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để góp phần vào thành công của Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Cuộc thi đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Đề nghị các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh: Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ và các tư liệu liên quan đến Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống phát thanh - truyền thanh cơ sở; trang, cổng thông tin điện tử; các trang, nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị. Thể lệ Cuộc thi và các tư liệu liên quan đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tại địa chỉ <http://tuyengiaonamdinh.vn/>.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc tiến độ triển khai Cuộc thi; có kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc để huy động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tích cực tham gia và có nhiều bài dự thi chất lượng cao (*lưu ý: Nội dung chính của bài dự thi không quá 25 trang; hệ thống thông tin tư liệu, phụ lục, hình ảnh... minh họa cho bài dự thi không giới hạn số trang. Khuyến khích các hình thức thể hiện bài dự thi sáng tạo, hấp dẫn*).

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các trang, cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị; hệ thống phát thanh - truyền thanh cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về nội dung, thể lệ, đề cương gợi ý và tư liệu liên quan đến Cuộc thi. Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ, các tư liệu Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, tuyên truyền thông tin không chính xác liên quan đến Cuộc thi.

3. Đề nghị Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có kế hoạch tuyên truyền cụ thể; mở các chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng, số lượng các tin, bài chuyên sâu; xây dựng trailer, banner; chạy mũ chương trình, chạy chữ chân màn hình... nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung, thể lệ và các tư liệu liên quan đến Cuộc thi. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, đồng bộ trên tất cả các kênh thông tin của đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tin, bài, chuyên mục, tiểu mục về học tập và làm theo Bác; tích cực phát hiện, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình trên các lĩnh vực để phổ biến, nhân rộng.

Thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại tỉnh tăng cường giới thiệu, tuyên truyền về Cuộc thi để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia.

Cuộc thi viết “*Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ*” là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, (để báo cáo)
- Các đ/c trong BTC Cuộc thi,
- Như trên,
- BTG các huyện ủy, thành ủy, ĐU trực thuộc, Tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể của tỉnh,
- Lưu.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**BAN
TUYÊN GIÁO**

TỈNH NAM ĐỊNH

Trần Thị Kim Dung